

Số: 663/TBG-TCTL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2003

### THƯ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn, khảo sát

Theo nhu cầu sử dụng và mua sắm phục vụ hoạt động thường xuyên tại Công ty, chúng tôi kính đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ tư vấn “Khảo sát Chức năng – Nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Trung tâm và các Nhà máy phụ thuộc Tổng Công ty” nhằm củng cố, kiện toàn để tăng cường hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực hiện có của Tổng Công ty.

Cụ thể như sau:

<b>Dịch vụ cần mua:</b>	<b>Khảo sát Chức năng - Nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Trung tâm và các Nhà máy phụ thuộc Tổng Công ty</b>
Tình trạng:	- Đã có các Chức năng – Nhiệm vụ của từng 19 đơn vị (Phòng, Ban, Trung tâm và 05 Nhà máy phụ thuộc Tổng Công ty); - Đang triển khai rà soát, điều chỉnh và lên dự thảo lại Chức năng – Nhiệm vụ của 18 đơn vị để Ban Tổng Giám đốc xem xét, thông qua; - Trước khi thông qua các Chức năng – Nhiệm vụ Tổng Giám đốc cần có đơn vị tư vấn để có góc nhìn toàn diện hơn và nhằm đảm bảo các Chức năng – Nhiệm vụ được đúng, đầy đủ nhằm tối ưu hóa nguồn lực hiện có của Tổng Công ty.
Yêu cầu	1. Giá: bao gồm giá dịch vụ và thuế GTGT, điều kiện thanh toán, công nợ. 2. Chất lượng/ số lượng: Chức năng – Nhiệm vụ của 19 đơn vị. 3. Các yêu cầu khác (nếu có): - Quy trình/Mô hình tiếp cận để khảo sát; Chương trình tư vấn cụ thể từng đơn vị; Ngày công. - Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm đã thực hiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, năng lực đội ngũ tư vấn;... - Các giá trị cộng thêm (nếu có) 4. Bảng báo giá có hiệu lực: tối thiểu đến ngày 31 tháng 10 năm 2023. 5. Thời gian nhận báo giá: từ ngày đăng tin đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023.
Ghi chú	Báo giá có chữ ký người báo giá và có dấu công ty.
Nơi nhận báo giá:	<b>TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MTV PHÒNG TỔ CHỨC - LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG</b> Địa chỉ: 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM. Tên người nhận: Bùi Thị Tuyết Mai – Nhân viên phòng TC-LĐTL Điện thoại: 0906.002.966 - Email: maibtt@cns.com.vn

Đề nghị Quý Công ty cho kiểm tra và báo giá theo nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HTQL, TCTL.

**ĐƠN VỊ MUA HÀNG**

  
Nguyễn Thị Cẩm